
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad i’w hateb ar 9 Chwefror 2007 

R – Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W – Yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Gofyn i’r Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon

Peter Black (Gorllewin De Cymru): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith 
Gemau Olympaidd Llundain 2012 ar arian y loteri ar gyfer prosiectau yng Nghymru. 
(WAQ49343)

Owen John Thomas (Canol De Cymru): Pa drafodaethau mae’r Gweinidog wedi eu cael 
ynglyn â sicrhau cefnogaeth ariannol i’r papur newydd dyddiol Cymraeg arfaethedig - y Byd. 
(WAQ49344)

William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut mae 
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cydlynu’r gwaith o hyrwyddo safleoedd hanesyddol yng 
Nghymru. (WAQ49345)

William Graham (Dwyrain De Cymru): Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael 
ynglyn â dyfodol Stadiwm y Mileniwm. (WAQ49346)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am 
ei bolisïau ynglyn â hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg. (WAQ49347)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu ei 
flaenoriaethau ar gyfer y chwe mis nesaf. (WAQ49348)

Mick Bates (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyllid ar gyfer orielau 
celf yng Nghymru. (WAQ49349)

Mick Bates (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am arddangosfeydd celf 
rhanbarthol yng Nghymru. (WAQ49350)

Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y nifer o bobl yn Nyffryn 
Clwyd sy’n gymwys i gael cymorth wedi’i dargedu o ran trosglwyddo i ddigidol. (WAQ49351)

Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu cymorth wedi’i 
dargedu o ran trosglwyddo i ddigidol yng Nghymru. (WAQ49352)

Janet Ryder (Gogledd Cymru): Faint o arian y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi’i 



fuddsoddi i sicrhau’r Cwpan Ryder yn 2010. (WAQ49355) Trosglwyddwyd i'w ateb yn 
ysgrifenedig y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau

Gofyn i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am weithgareddau 
Gwasanaeth Gwaed Cymru. (WAQ49329)

Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y camau y mae’n eu 
cymryd i roi sylw i anghydraddoldebau iechyd yn Nyffryn Clwyd. (WAQ49330)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf ynglyn â’r cynnydd y mae’n ei wneud tuag at wella Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru. (WAQ49331)

William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog nodi sut mae ei bolisïau’n 
hyrwyddo'r gwaith o gydlynu Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd yn Nwyrain De Cymru. 
(WAQ49332)

William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r amserlen o fewn 
yr hon y mae'n disgwyl i’r amseroedd ymateb i alwadau brys Categori A ar gyfer Dwyrain De 
Cymru gyrraedd targedau Llywodraeth Cynulliad Cymru. (WAQ49333)

Peter Black (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr ysbyty newydd 
sydd yn yr arfaeth ar gyfer Abertawe. (WAQ49334)

{0>Nicholas Bourne (Mid and West Wales):<}100{>Nicholas Bourne (Canolbarth a 
Gorllewin Cymru):<0} {0>Will the Minister make a statement on his policies for improving 
access to the NHS in rural Wales.<}100{>A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei bolisïau ar 
gyfer gwella mynediad i’r GIG yng Nghymru wledig. (WAQ49335)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i ni am ei bolisïau ar gyfer gwella’r gwasanaeth ambiwlans. (WAQ49336)

Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog amlinellu llwyddiannau 
Llywodraeth Cynulliad Cymru o dan ei bortffolio yn Alun a Glannau Dyfrdwy. (WAQ49337)

Mick Bates (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hyfforddi deintyddion 
yng Nghymru. (WAQ49338)

Mick Bates (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y defnydd o feddygon o 
dramor yn y GIG yng Nghymru. (WAQ49339)



Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lefelau 
clefyd yr ysgyfaint yng Nghymru. (WAQ49340)

Owen John Thomas (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y gyllideb ar 
gyfer gwasanaethau deintyddol yng Nghaerdydd. (WAQ49341)

Owen John Thomas (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael 
gyda’r Gweinidog Cyllid parthed cael arian ychwanegol ar gyfer y gyllideb Iechyd o’r 
hyblygrwydd diwedd blwyddyn. (WAQ49342)

Jenny Randerson (Canol Caerdydd): A yw’r Gweinidog wedi ystyried, yn ei 
phenderfyniadau ar y gyllideb, yr ymchwil a wnaed yn yr Ysgol Fferylliaeth yn Llundain ar 
gyfer Gofal Canser Marie Curie, sy’n dangos, am bob £1 ychwanegol a fuddsoddir mewn 
darparu gofal hosbis yn y cartref, y rhyddheir £2 ar gyfer gwasanaethau Gofal Iechyd y GIG. 
(WAQ49353)

Jenny Randerson (Canol Caerdydd): A yw’r Gweinidog wedi ystyried cyllido hosbisau ar 
yr un lefel ag a wneir yn yr Alban. (WAQ49354)
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